

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/CT-UBND

*Đồng Hới, ngày 13 tháng 7 năm 2010*

**CHỈ THỊ**  
**Về việc chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh  
vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh**

Tỉnh ta có nguồn tài nguyên về khoáng sản vật liệu xây dựng trữ lượng lớn, chất lượng tốt. Trong những năm qua, hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn đã có sự tăng trưởng và phát triển khá. Nhiều cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đã đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đa dạng hóa chủng loại và xây dựng được thương hiệu sản phẩm có uy tín để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trong tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là việc khai thác cát, đá xây dựng trái phép không theo quy hoạch ở các địa phương còn xảy ra; vấn đề tuân thủ các quy định, nội quy an toàn và vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, việc chấp hành quản lý tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, ý thức và việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng chưa thật sự tự giác và nghiêm túc. Sự phối kết hợp giữa các ngành và địa phương, đơn vị trong quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn chưa chặt chẽ, có mặt còn chông chéo, hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, nhằm chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng (Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính